

กลุ่มธุรกิจการเงิน นำสองทูตน้อย ชานต้าคิดส์ ปี6 เป็นตัวแทนมอบรายได้ ให้ มูลนิธิกุมารโรงพยาบาล พระมงกุฎฯ และ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 9 กองกุมารเวชกรรม อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กลุ่มธุรกิจการเงิน ได้แก่ เมเจอร์ซีทีเพล็กซ์ / พารากอนซีทีเพล็กซ์ / เมืองไทยประกันชีวิต / อีซีบาย / 5.ออมสิน / เคทีซี / 5.อาคารสงเคราะห์ / 5.ไทยพาณิชย์ / 5.กสิกรไทย / 5.เกียรตินาคิน / สินทรัพย์ประกันภัย / เอส แอนด์ พี / ร้านลิตเติลแลบบิท / 5.ธนชาติ / ร้านอัญมณีจิ้งเต๊กโล้ง และ ร้านพอลลาเนอร์การ์ดั้น ที่ได้ร่วมให้การสนับสนุน การประกวดชานต้าคิดส์ ทูตน้อยเพื่อเพื่อนด้อยโอกาส ปี 6 ซึ่งร่วมจัดโดย บริษัท แอ็คเซส เซ็นเตอร์ จำกัด โดย นางสาวดิศราพร อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ และ สำนักข่าวเอซีนิวส์ โดย นางสาวอชณา จินฉนวนโส กรรมการผู้จัดการ และ บรรณาธิการบริหาร ได้นำ สองทูตน้อยผู้ชนะเลิศการประกวด คือ ด.ช.ภคิน นันทจิวารชชัย (น้องกาย) และ ด.ญ.อลิษา พรจันทรากุล (น้องแอน) เป็นตัวแทนนำรายได้ จำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้สองมูลนิธิคือ มูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยทางมูลนิธิจะนำรายได้ดังกล่าวไปช่วย เด็กที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งและโรคเลือด ซึ่งครอบครัวของเด็กเหล่านี้ประสบกับปัญหาเรื่องค่ารักษาพยาบาลและนอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งมูลนิธิที่จะได้รับมอบรายได้จากการประกวดครั้งนี้ คือ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ซึ่งมูลนิธินี้ได้อุปการะเด็กเร่ร่อน ครอบครัวมีปัญหา โดยมีผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุน และ สื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรายได้ครั้งนี้

การประกวดชานต้าคิดส์ เป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการเพื่อสังคม ชื่อ “ทูตน้อยเพื่อเพื่อนด้อยโอกาส” ซึ่ง 5 ปีที่ผ่านมาบริษัท แอ็คเซส เซ็นเตอร์ จำกัด ได้เป็นผู้ริเริ่มโครงการ และในปีที่ 6 นี้ก็ได้แนวร่วมคือ สำนักข่าวเอซีนิวส์ มาเป็นพันธมิตรในการร่วมทำโครงการ



นางสาวอชณา จินฉนวนโส กรรมการผู้จัดการ และ บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าวเอซีนิวส์ ผู้ร่วมจัดงาน ได้กล่าวว่า “ การประกวดในปีนี้เป็นความสำเร็จเป็นอย่างมาก ซึ่งมีผู้สมัครเข้ามามากกว่าปีที่ผ่านมาแม้กระทั่งวันปิดรับสมัครก็ยังมีผู้ที่ต้องการสมัครเพิ่มเติมจึงต้องขอฝากถึงผู้ปกครองที่น้องๆไม่ได้ประกวดในปีนี้ ปีหน้ายังมีโอกาสนะคะ สำหรับเวทีชานต้าคิดส์นี้อาจจะแตกต่างจากเวทีประกวดเด็กอื่นๆ คือ เราเน้นเรื่องการบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกฝังให้เด็กๆได้รู้จักการให้ นี่คือวัตถุประสงค์หลักที่เราเข้ามาตลอดค่ะ ดังนั้นก่อนที่น้องๆจะเข้ามาเป็น

สมาชิกของซานต้าคิดส์ อยากให้เตรียมตัวในการปฏิบัติภารกิจเพื่อส่งคนนะคะเมื่อได้ตำแหน่งแล้ว น้องๆก็ต้องเป็นตัวแทนอย่างเช่นในวันนี้ ซึ่งผลที่ได้ตามมาก็คือเด็กๆจะคุ้นเคยกับการให้ตั้งแต่เล็ก และ ปีนี้เรายังเพิ่ม Gimmick ของการทำความดีเข้าไปอีกวิธีหนึ่ง คือให้ผู้เข้าประกวด 4-9 ขวบ เข้าไปโหลดตารางความดีจาก เว็บไซต์เอซีนิวส์ แล้วบันทึกความดีลงตารางเป็นระยะเวลา 1 เดือน ว่าในแต่ละวันได้ทำความดีอะไรบ้าง ซึ่งก็มีเด็กๆส่งเข้ามาเยอะทีเดียวค่ะ “ นางสาวอัชฌา กล่าว

ด.ญ.อลิษา พรจันทรากุล (น้องแอน) ผู้ชนะเลิศชุดน้อยซานต้าคิดส์ฝ่ายหญิง พูดถึงความประทับใจจากการประกวดว่า “ หนูดีใจค่ะที่ได้ตำแหน่งนี้ เพราะได้ทั้งประสบการณ์ ได้เจอเพื่อน และ ยังได้ทำความดีอีกด้วยค่ะ พอหนูบอกคุณพ่อ คุณแม่ ว่าอยากมาประกวด ท่านก็สนับสนุนเต็มที่เลยคะ”

ฝ่าย ด.ช.ภคิน นันทจิวารชชัย (น้องกาย) ผู้ชนะเลิศชุดน้อยซานต้าคิดส์ฝ่ายชาย ได้พูดว่า “ ผมอยากเจอเพื่อนๆ อยากเป็นซานต้าจะได้นำขนม ของเล่นไปให้เพื่อนๆครับ “